

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6712 - THỨ SÁU NGÀY 27/9/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Chuyển trọng tâm từ phòng, chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực



Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ 9.

Ngày 25/9, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì Phiên họp thứ 9.

Phát biểu mở đầu Phiên họp thứ 9, đồng chí Nguyễn Thái Học đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan nội chính của tỉnh cho ý kiến, xem xét, đánh giá về báo cáo hoạt động 9 tháng, xác định phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể để phát huy hiệu quả tốt nhất trong công tác PCTNTC hiện nay.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học

cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường nắm sát tình hình dư luận và Nhân dân bức xúc, phản ánh liên quan các lĩnh vực như tài nguyên môi trường, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, công tác cán bộ... có hay không việc tiêu cực, những nhiều đề từ đó có biện pháp, giải pháp giải quyết, xử lý dứt điểm. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh PCTNTC hiện nay như thế nào? Những vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo PCTNTC theo dõi, chỉ đạo đã thực hiện đến đâu, kết quả ra sao, vụ nào kết thúc, vụ nào đang làm, khó vướng chỗ nào, tập trung xử lý rốt ráo,...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Đồng bào Kinh hay Thô, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”

THƯ GỬI ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NAM TẠI PLEIKU

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ IV, NĂM 2024

Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, bình đẳng cùng phát triển

XEM TRANG 4 + 5



Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đam Rông khai giảng năm học mới. Ảnh: Chính Thành

Lạc Dương tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ huyện Lạc Dương đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết: Xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện Lạc Dương trong năm 2024, vì vậy, công tác chuẩn bị đã và đang được Huyện ủy lãnh đạo triển khai tích cực theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 135 của Tỉnh ủy.

Theo đó, ngay sau khi có Kế hoạch 135 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Lạc Dương đã ban hành Kế hoạch số 172-KH/HU, ngày 20/9/2024 về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, cán



Huyện ủy Lạc Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Kế hoạch số 172-KH/HU về đại hội Đảng các cấp, kết nối đến điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện đều tiến hành đại hội 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận đóng góp ý

kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban Chấp hành đảng bộ, chỉ bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, chỉ bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2027; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Việc chuẩn bị văn kiện đại hội phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, gồm hai báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của đảng bộ, chỉ bộ các cấp là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác; phải

đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực tình hình, kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời, tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; dự báo tình hình để đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, chú ý các nhiệm vụ, giải pháp đột phá với tầm nhìn dài hạn. Báo cáo

kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá đúng, khách quan, toàn diện, trung thực kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục, sửa chữa trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cấp ủy các cấp xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo ngắn gọn, phản ánh đúng tình hình thực tế địa phương, trên tinh thần nói thẳng, nói thật, không né tránh khuyết điểm, sai phạm. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc;... XEM TIẾP TRANG 8

Chuyển trọng tâm từ phòng, chống tham nhũng...

TIẾP TRANG 1

... không dây dưa kéo dài, góp phần củng cố, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã thống nhất nhận định, đánh giá một số nội dung. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2024, công tác PCTNTC tiếp tục được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTNTC tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC, văn hóa liêm chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 34, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và Nhân dân trong công tác PCTNTC ngày càng được phát huy hiệu quả, tích cực.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo được tổ chức, thực hiện nền nếp, bài bản, đúng quy chế và chất lượng được nâng lên; Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác PCTNTC tại địa phương nên trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là trong quý 3/2024 nhiều vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực được phát hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị từng bước được nâng lên; công tác đấu tranh PCTNTC được Nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm và đồng tình ủng hộ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chuyển trọng tâm từ phòng, chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong

các lĩnh vực, ngành, địa bàn được giao quản lý, theo dõi, với tinh thần vì phạm đến đâu xử lý tới đó theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không bao che, dung túng.

Qua công tác tiếp dân tháng 9/2024, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung điều tra xử lý hành vi vi phạm của cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, hiện nay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định...

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án dân sự các cấp thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong 9 tháng đầu năm 2024, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thu hồi 14.800,8 triệu đồng/40.131,7 triệu đồng (tỷ lệ 36,9%); các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi số tiền 160,75 tỷ đồng/161,65 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 99,4%).

Các thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh cũng đã thống nhất nhận định một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTNTC. Đó là: Tình hình tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, trong khi công tác phát hiện, xử lý vi phạm thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ PCTNTC trong giai đoạn hiện nay; còn xảy ra những vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng; một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước dẫn đến phải xử lý hình sự và kỷ luật theo quy định. Tình trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan chức năng qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ tuy được quan tâm thực hiện nhưng còn hạn chế...
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí

Nguyễn Thái Học ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo đối với công tác PCTNTC trong 9 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2024 để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện các công việc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác PCTNTC, xác định đây là công việc quan trọng và thường xuyên nên cần quan tâm chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao, có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả; từng thành viên Ban Chỉ đạo tập trung rà soát, chủ động phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực, ngành, địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi.

Các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTNTC theo phương châm chuyển trọng tâm từ phòng, chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực; làm trong sạch đội ngũ cán bộ, xử lý kiên quyết tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc, các khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực để phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tăng cường kiểm soát việc thực thi quyền lực, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTNTC. Thực hiện nghiêm việc xử

lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; đồng thời tiếp tục rà soát, xem xét miễn nhiệm, cho từ chức, bố trí công tác khác đối với cán bộ sau khi bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 144, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 34, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC.

Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo để tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; có giải pháp để khắc phục hiệu quả tình trạng "những nhiều", gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ. Tiếp tục tập trung chỉ đạo xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc được Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực...
NGUYỆT THU

Định hướng phát triển đô thị Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cách đây không lâu, ngày 29/7/2024, UBND tỉnh đã chính thức phê duyệt Quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2030, với tầm nhìn xa hơn đến năm 2050. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đô thị hóa của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững và có tính cạnh tranh cao.



Một góc TP Đà Lạt.

Định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh

Theo đó, Lâm Đồng xác định đô thị sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đô thị sẽ được phát triển theo hướng xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn liền với việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Một số điểm nổi bật trong định hướng phát triển đô thị của Lâm Đồng gồm: Hệ thống đô thị được phát triển theo mạng lưới, phân bố hợp lý, đảm bảo cân đối giữa các địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đô thị, xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường diện tích cây xanh, phát triển giao thông công cộng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tăng cường kết nối giữa các đô thị trong tỉnh và với các tỉnh lân cận.

Để đạt được những mục tiêu đề ra như nêu trên, Lâm Đồng đã đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như: Tăng tỷ lệ đô thị hóa, nâng cao đóng góp của khu vực đô thị vào GRDP; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải; tăng cường diện tích cây xanh, không gian mở; phủ cập dịch vụ ứng dụng mạng internet băng rộng cáp quang, 5G.

Quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị của Lâm Đồng thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Việc đặt mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh là phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, Lâm Đồng cần có sự đầu tư mạnh mẽ về tài chính, nguồn nhân lực và cơ chế chính sách phù hợp.

10 nhóm giải pháp chủ yếu

Để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một hệ thống đô thị xanh,

thông minh và bền vững, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra 10 nhóm giải pháp trọng tâm. Các giải pháp này tập trung vào nhiều khía cạnh khác

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 59,3%;
- Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GRDP toàn tỉnh khoảng 85%;
- Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 2,0 - 2,5 %;
- Diện tích sàn nhà ở bình quân khu vực đô thị đạt tối thiểu 32 m² sàn/người;
- Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị tại đô thị loại I, loại II đạt khoảng 18-20% trở lên; đô thị loại III, loại IV đạt khoảng 15-18%; đô thị loại V đạt khoảng 12-15%;
- Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch tại đô thị đạt trên 90%;
- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt khoảng 70-80% diện tích lưu vực thoát nước trong các đô thị;
- Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6-8 m²/người;
- Tỷ lệ ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các tuyến đường trục chính tại các đô thị loại I, loại II, loại III đạt tối thiểu 20%;...

Duy trì tăng trưởng của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng

Kết quả thực hiện 10 chỉ tiêu kế hoạch hơn 3 năm qua, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đều đạt tiến độ, trong đó 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cụ thể tăng trưởng GRDP toàn ngành từ tỷ lệ 4,79% (năm 2021) lên 5,47% (năm 2023) và ước đạt 5,1-5,2% (năm 2024). Giá trị sản xuất bình quân/ha trồng trọt tăng 28,3%. Diện tích sản xuất kém hiệu quả giảm 18.373 ha. Bình quân mỗi năm tăng 17% diện tích liên kết. Thành lập mới 20 hợp tác xã/năm. Tất cả 359 sản phẩm OCOP còn hạn chứng nhận. Diện tích cần tưới chiếm 68%. Mỗi năm, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, diện tích rừng và khối lượng lâm sản thiệt hại giảm trên 20% so với năm trước. 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để đạt và vượt trong 10 chỉ tiêu vừa nêu, toàn ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã chuyển dịch sản xuất theo hướng tăng đầu tư chiều sâu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất các chủng loại giống cây trồng giá trị kinh tế cao; mở rộng diện tích nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và hữu cơ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 404.001 ha gồm cây hàng năm 126.585 ha; cây lâu năm 277.415,5 ha; nhân rộng 100.000 ha chứng

Nhìn lại tăng trưởng của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng hơn 3 năm qua đạt tốc độ cao hơn tăng trưởng chung trong cả nước, giá trị sản phẩm thu hoạch trên diện tích đất trồng trọt tăng bình quân 10% mỗi năm. Qua đó các cây trồng chủ lực cơ cấu lại theo hướng phát huy lợi thế so sánh của từng vùng; diện tích đất sản xuất kém hiệu quả giảm từ 16,5% xuống còn 10,8%...



Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục mở rộng diện tích rau, hoa tại các huyện có điều kiện phù hợp...

nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn VietGAHP, UTZ, 4C..., trong đó có khoảng 1.600 ha cấp chứng nhận hữu cơ, tăng 255 ha sau 3 năm. Tính chung toàn tỉnh có 66.873 ha nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 20,4% diện tích canh tác; công nhận 9 vùng sản xuất và 14 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Toàn tỉnh đã hình thành 93 chuỗi liên kết giá trị gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quy mô liên kết trong trồng trọt đạt

55.000 ha với sản lượng 630.000 tấn, trong chăn nuôi đạt 1.300.000 con, sản lượng đạt 190.000 tấn. Sản lượng rau, hoa và trái cây qua sơ chế, chế biến trước khi xuất bán đạt 75%, trong đó sản lượng chế biến đạt khoảng 25%; tỷ lệ 100% nông sản qua hoạt động các chuỗi liên kết được kiểm soát chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nội địa và xuất khẩu...

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng cho biết thêm: "Thị trường trong

nước với hoạt động xúc tiến thương mại kết nối đưa nông sản vào các hệ thống siêu thị Big C, Vinmart...; thương mại điện tử được nhiều doanh nghiệp tiếp cận và phát triển. Đến nay, 100% các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và trên 1.300 sản phẩm nông sản khác của trên 500 chủ thể doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân sản xuất đã tham gia vào hệ thống phân mềm kết nối cung cầu của tỉnh, quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như: nongsandalatlamdong.vn, tiki, lazada, shopee, postmart.vn, voso.vn. Thị trường xuất khẩu đã phát triển nhiều sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng, chất lượng cao tham gia vào các chuỗi giá trị như cà phê, rau, hoa các loại, cây ăn quả, kháng định vị trí thương hiệu nông sản Lâm Đồng...".

Trên cơ sở các chỉ tiêu đạt và vượt trong hơn 3 năm qua, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 duy trì tốc độ tăng trưởng 4,5-5%/năm; giá trị sản xuất bình quân 260 triệu đồng/ha/năm; diện tích có giá trị dưới 50 triệu đồng/ha giảm còn khoảng 15.000

ha; có 265 chuỗi liên kết với trên 34.000 hộ tham gia; thành lập mới thêm ít nhất 20 hợp tác xã/năm; 250 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 20 sản phẩm OCOP quốc gia; 70% diện tích canh tác được tưới; tỷ lệ che phủ rừng trên 54%; tỷ lệ 98% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; Lâm Đồng được công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng triển khai những nhóm giải pháp trọng tâm đến năm 2025 là: Ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh trong canh tác, mở rộng diện tích canh tác rau, hoa tại các huyện có điều kiện phù hợp như: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm. Các huyện phía Nam phát triển vùng lúa đặc sản; chăm sóc cây màu, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng cao, tập trung các giống mới đã qua khảo nghiệm. Đối với cây chè, dâu tằm, cây ăn quả đầu tư thâm canh, xen canh hợp lý; hình thành nhà máy chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Ngoài ra còn tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp như: giống, vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm; dự tính, dự báo, theo dõi cập nhật diễn biến dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời...

NGUYỄN NGHĨA

VĂN VIỆT

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH LÂM ĐỒNG ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG CÙNG PHÁT TRIỂN



Ông Nguyễn Ngọc Phúc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

• **PV:** Thưa ông, ông có thể cho biết những đặc điểm khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trong những năm qua?

• **Ông Nguyễn Ngọc Phúc:**

CTDT luôn được xác định là vấn đề chiến lược quan trọng, lâu dài, là nhiệm vụ xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong suốt nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm sâu sắc, đề ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS. Những chủ trương này không chỉ nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế so với các khu vực khác, mà còn xây dựng nền tảng cho sự phát triển, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng bền vững.

Nhiều chính sách lớn đã được Trung ương ban hành, đáng chú ý như Kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về CTDT trong tình hình mới; Nghị quyết số 88 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 120 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Cụ thể hóa 2 Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719, ngày 14/10/2021, phê duyệt Chương trình MTQG Phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I, từ năm 2021 - 2025. Chương trình gồm 10 dự án thành phần bao phủ hầu hết các mặt của đời sống KT - XH vùng đồng bào DTTS.

Giai đoạn 2021 - 2025, cùng với nguồn lực đầu tư chung để phát triển KT - XH toàn tỉnh, tổng nguồn lực đầu tư dành riêng cho vùng DTTS là 1.264,8 tỷ đồng được Trung ương phân bổ đủ và ngân sách địa phương đảm bảo tỉ lệ đối ứng 15%.

Nhờ nguồn lực này, KT - XH vùng DTTS đã có những chuyển biến rõ nét: Mức thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS đạt 44,94 triệu đồng (tăng 12,5 % so với năm 2019). Phần đầu 100% xã, 50% thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS mỗi năm giảm từ 2 - 3% (theo

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV không chỉ là ngày hội lớn, là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống người dân đồng bào DTTS mà còn là dịp để nhìn lại, đánh giá hiệu quả công tác dân tộc (CTDT) và chính sách dân tộc (CSDT). Đây cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiêu biểu, khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi trong cộng đồng DTTS. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, về những thành quả đã đạt được cũng như các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng và sức mạnh của cộng đồng DTTS trong thời gian tới.



Diện mạo vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc. Trong ảnh: Khu trung tâm huyện vùng sâu Đam Rông. Ảnh: Chính Thành

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025); 76/78 xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ: 100% thôn, buôn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 99,8% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 96% số hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư.

Đảng chú ý, công tác giáo dục và y tế cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh đến trường ở lứa tuổi trẻ mẫu giáo và tiểu học đạt hơn 98%, trung học cơ sở đạt 97%, trung học phổ thông đạt hơn 80%. 100% đồng bào DTTS tại khu vực II, III hoặc mới thoát khỏi khu vực II, III (chưa đủ 36 tháng) tham gia Bảo hiểm y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống còn 14,9%; trên 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện người DTTS...

Như vậy, việc triển khai hiệu quả các nguồn lực, CSDT, các chương trình MTQG không những góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các công trình thiết yếu mà còn hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng đồng bào DTTS.

• **PV:** Để đạt được những kết quả trên, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện hiệu quả CTDT, CSDT như thế nào, thưa ông?

• **Ông Nguyễn Ngọc Phúc:**

Về chủ trương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết 16 về phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022- 2030. Để hiện thực hóa chủ trương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1183 về thực hiện Chiến lược CTDT giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn

tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch 1920 về thực hiện Chương trình MTQG Phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 1868 về triển khai Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành các kế hoạch để hiện thực hóa chủ trương.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ đột phá như: Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về CTDT, CSDT, như chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào DTTS; phát triển nguồn nhân lực cho vùng DTTS; phát triển đồng bộ hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch...

Về các nhiệm vụ chủ yếu, tỉnh tập trung đổi mới phương thức quản lý nhà nước về CTDT; phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, tiến tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm như cà phê, chè, cây ăn quả, dâu tằm; chú trọng phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế thu nhập từ rừng cho đồng bào DTTS; hoàn thành giao đất gắn với giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo các chính sách đã ban hành.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, tỉnh chú trọng củng cố và phát triển hợp lý số lượng, chất lượng, quy mô các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú; tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và nhu cầu lao động tại địa phương; ưu tiên bố trí đủ số lượng, cơ cấu

và bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục để đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục, đào tạo. Về y tế, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS; tuyên truyền về bình đẳng giới, tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tỉnh cũng nỗ lực bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc. Ngoài ra, công tác quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở cũng được đặc biệt chú trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS.

• **PV:** Thưa ông, để tiếp tục khơi dậy, phát huy tiềm năng và sức mạnh của các DTTS trong giai đoạn tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào?

• **Ông Nguyễn Ngọc Phúc:**

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CTDT và đại đoàn kết dân tộc. Coi đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược cơ bản, lâu dài; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; đấu tranh với các tư tưởng, biểu hiện kỳ thị, chia rẽ các dân tộc.

Đồng thời, tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chính sách, các chương trình, dự án đầu tư phát triển vùng DTTS, đặc biệt là 3 chương trình MTQG. Trong đó, hướng dẫn bà con đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Làm tốt công tác ổn định dân di cư; giải quyết nhu cầu về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, chấm dứt nạn chặt phá rừng; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng cơ sở...

Thực hiện tốt các chính sách nhằm giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn

ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS. Đồng thời, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân; xây dựng, phát triển và mở rộng trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng hệ thống Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, bán trú; và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người DTTS; xây dựng đội ngũ cán bộ công tác ở vùng đồng bào các DTTS thật sự am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói, có uy tín, được đồng bào tin yêu; coi trọng và phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thôn bản trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, đoàn kết, tập hợp được đồng bào các DTTS thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

• **PV:** Với phương hướng, mục tiêu đề ra, ông có thể cho biết, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của đời sống chính trị, KT - XH vùng đồng bào DTTS trong những năm tới?

• **Ông Nguyễn Ngọc Phúc:**

Tỉnh Lâm Đồng đặt ra nhiều kỳ vọng lớn, cụ thể là: Đến hết năm 2025, không còn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và đến hết năm 2030, không còn thôn đặc biệt khó khăn. Các lĩnh vực quan trọng như: Giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa phát triển đồng bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; giảm nghèo nhanh, bền vững. Đặc biệt, tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đồng bào DTTS. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp với tỷ lệ dân số là người DTTS ở từng địa phương theo quy định.

Lâm Đồng đưa ra các chương trình, kế hoạch để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của các DTTS. Về an ninh chính trị, tỉnh mong muốn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát triển các sinh kế bền vững nhằm tăng thu nhập bình quân đầu người trong vùng DTTS đạt 84-87 triệu đồng, xấp xỉ 70% thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm từ 2,0 - 3,0%/năm nhờ các chính sách an sinh xã hội, giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi.

Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo các xã, thôn trong vùng đồng bào DTTS và miền núi có đầy đủ cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH và đời sống của người dân.

• **PV:** Xin cảm ơn ông!

NHẬT QUỲNH (thực hiện)

“Đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

• Nguồn lực đầu tư lớn

Giai đoạn 2019 - 2022, tình hình thời tiết, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, xung đột vũ trang tại một số quốc gia, dẫn đến giá cả hàng hóa bị đẩy lên cao, tác động tiêu cực lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động. Đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi Thủ tướng ký Quyết định 1719 Phê duyệt Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I năm 2021 - 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1920 phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình ở địa phương giai đoạn 2022 - 2025.

Chương trình gồm 10 dự án, với tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 là 1.734 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách là 1.264 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng chính sách là 452 tỷ đồng và 18 tỷ đồng được huy động từ các nguồn khác. “Khoảng 80% nguồn vốn này được tập trung cho các dự án nhằm giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Qua đó, giúp người dân vùng đồng bào DTTS sớm ổn định đời sống, nâng cao thu

Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 không chỉ bước đầu tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, mà còn hứa hẹn mang lại sự phát triển toàn diện, bền vững cho vùng đồng bào DTTS, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, khu vực trong tỉnh.

nhập và phát triển bền vững”, ông Dơ Woang Ya Gương - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết.

Sau gần 2 năm triển khai, chương trình đã giúp 743 hộ DTTS ổn định chỗ ở; đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp hơn 500 công trình đường giao thông; đầu tư mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 8 Trường Phổ thông dân tộc nội trú và bán trú; tổ chức 30 hội nghị tập huấn, tuyên truyền chính sách, nâng cao năng lực... cho gần 7.000 lượt cán bộ, người có uy tín và người dân vùng DTTS. Đồng thời, một lượng lớn nguồn lực của Chương trình cũng đã được đầu tư vào việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc K’Ho, Mạ, Churu, Tày, Nùng, Thái... Nguồn đầu tư này, bước đầu, đã giúp người dân ổn định cuộc sống, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đồng thời, đặt nền móng phát triển bền vững cho các vùng đồng bào DTTS sau này.

• Còn nhiều thách thức

Theo ông Dơ Woang Ya Gương, kết quả bước đầu này có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh



Bảo tồn bản sắc văn hóa là một trong những mục tiêu chính của chương trình.

Ảnh: Chính Thành

ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, đồng hành và giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các chương trình MTQG thực hiện trên địa bàn tỉnh; và sự triển khai thực hiện hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự ủng hộ đồng thuận của đồng bào các DTTS.

Tuy nhiên, ông cho biết, do cơ chế triển khai thực hiện Chương

trình vẫn còn chông chéo, dẫn đến việc thực hiện còn những khó khăn, không đồng nhất. Định mức hỗ trợ hộ nghèo giữa các chương trình không đồng nhất, khiến cán bộ cơ sở lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, do kế hoạch nguồn vốn được lập vào năm 2019, nên việc xác định nguồn vốn theo địa bàn, đối tượng có độ

chính xác không cao. Các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của một số bộ, ngành Trung ương chưa đồng bộ dẫn đến khó khăn trong việc ban hành các văn bản quản lý, điều hành ở địa phương...

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các nguồn lực vào cuộc sống, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS, thời gian tới, theo ông Dơ Woang Ya Gương, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng về mục tiêu của chương trình, từ đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân vùng đồng bào DTTS, tạo thuận lợi cho việc tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình.

Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh hi vọng sẽ có thêm các văn bản hướng dẫn chi tiết; cơ chế triển khai được các bộ, ngành hoàn thiện, đồng nhất; mở rộng đối tượng nhận đầu tư, nhất là các thôn không thuộc vùng DTTS nhưng có đồng bào DTTS sinh sống; bổ sung kiện toàn bộ máy chuyên môn, chuyên trách... Khi đó, ông Dơ Woang Ya Gương tin rằng, tiến độ triển khai các dự án sẽ được đẩy nhanh, hiệu quả, trở thành động lực quan trọng hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển bền vững, thu hẹp đáng kể khoảng cách với các vùng khác trong tỉnh.

LÂM TRANG

Hoa thắm của cao nguyên

Trên mảnh đất Nam Tây Nguyên - nơi chung sống của 47 dân tộc anh em, vẫn luôn có những con người đi đầu, tiên phong trong nhiều lĩnh vực để từng ngày đổi thay cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dù ở độ tuổi nào; dù là người K’Ho, Churu bản địa hay người Tày, Nùng,... di cư từ phía Bắc xa xôi, họ đều là những “bông hoa” tỏa sắc giữa buôn làng, miệt mài cống hiến cho quê hương.



Ông Đa Cát Tư

Người có uy tín của thôn Đa Ninh 1, xã Đa Tổng, huyện Đam Rông

Hơn 50 năm tâm huyết lưu giữ dân ca

Ở tuổi 73, ông Đa Cát Tư chia sẻ rằng, một trong những tài sản quý giá nhất mà cuộc đời ông có được là cuốn sách “Tác phẩm văn hóa dân gian dân tộc M’Nông”. Đây cũng chính là kết quả của hơn 50 năm ông miệt mài sưu tầm, ghi chép để lưu giữ lại những câu dân ca của dân tộc mình.

Theo ông Đa Cát Tư, việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân gian của mỗi dân tộc cũng chính là bảo tồn tâm hồn thiêng liêng, quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho dân tộc đó. Do đó, bên cạnh việc sưu tập và giữ gìn các câu dân ca, ông còn thành lập hai đội công chiêng trong 2 thôn Liêng Trang 1 và thôn Đa Ninh với 70 thành viên. Đến nay, hai đội đều hoạt động thường xuyên và có hiệu quả.

“Trong những năm qua, tôi nhận thấy nhiều chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đã được Đảng, Nhà nước, địa phương đầu tư nguồn lực, tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Bản thân tôi là một người uy tín và người cao tuổi, sẽ cố gắng hơn nữa trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để tuyên truyền, vận động cho con cháu mai sau tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp, quý giá này” - ông Đa Cát Tư chia sẻ.



Chị Bé Thị Thu Huyền

Giám đốc Công ty TNHH Bán Cacao, huyện Cát Tiên

Xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương

Từ những trăn trở với cây cao được trồng tại vùng đất Cát Tiên, chị Bé Thị Thu Huyền - dân tộc Tày sinh năm 1993 đã từ bỏ cuộc sống và công việc ổn định tại TP Hồ Chí Minh, trở về quê nhà để “xây” giấc mơ mang tên Bán Cacao.

Công ty TNHH Bán Cacao được chị Huyền thành lập vào năm 2023 tại Tổ dân phố 10, thị trấn Phước Cát. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, hiện nay, sản phẩm do Bán Cacao sản xuất đã có mặt trên các kệ hàng của cửa hàng đặc sản tại các thành phố lớn trong nước, cũng như các nền tảng website, facebook, shopee, lazada, tiktok,... Ngoài ra, Công ty còn cung cấp nguyên liệu cao cho các nhà máy sản xuất trong nước và quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Á.

Đặc biệt, Bán Cacao không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn chú trọng đến việc hỗ trợ cộng đồng. Cụ thể, Công ty hiện đang tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 20 lao động địa phương là người DTTS. Bên cạnh đó, một phần lợi nhuận được doanh nghiệp sử dụng để đầu tư vào các công trình hạ tầng cơ bản tại địa phương như xây dựng trường học, trạm y tế và đường giao thông... Điều này không chỉ giúp Bán Cacao tạo được sự ủng hộ và tin tưởng từ người dân địa phương; mà còn cải thiện điều kiện sống và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Chị K'Long K'Xuân

Bí thư Chi bộ thôn Bon Róm, xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng

Người có uy tín cần đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động

Năm nay 44 tuổi, chị K'Long K'Xuân đã có 12 năm giữ vai trò Bí thư Chi bộ và hơn 4 năm được bầu làm người uy tín của thôn Bon Róm, xã N'Thol Hạ. Trong vùng đồng bào DTTS, đội ngũ người có uy tín là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là cơ sở để thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Do đó, theo chị K'Xuân, kỹ năng tuyên truyền, có sức khỏe và có tâm huyết... chính là những yếu tố tiên quyết để người uy tín có thể phát huy tốt vai trò của mình trong cộng đồng.

Với địa phương có hơn 93% dân số là người Cil, chị K'Xuân chia sẻ, các nghị quyết của cấp trên đều được chị căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của địa phương để triển khai, cụ thể hóa một cách phù hợp. Bên cạnh đó, bản thân chị và gia đình luôn ý thức cần đi đầu, làm gương trong mọi phong trào, hoạt động, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia hiến đất, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; giữ gìn các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và xây dựng nếp sống văn minh... “Việc nói đi đôi với làm, tuyên truyền đi đôi với hành động đóng vai trò rất quan trọng, giúp bà con Nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, học hỏi, và làm theo” - chị chia sẻ.

VIỆT QUỲNH

Tạo sinh kế cho lao động nông thôn

Theo ông Nguyễn Quốc Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, tạo sinh kế cho người dân được huyện xác định là giải pháp lâu dài và bền vững. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện triển khai rà soát, xét chọn các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu nhận hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo năm 2022 và 2023 là 435 hộ trên địa bàn 4 xã: Đa Long, Đa Tông, Đa M'rong và Liêng S'rôn. Đồng thời, tham mưu thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát các nguồn hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 và nhiều văn bản đề triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, yêu cầu.

Song song đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, Phòng Lao động - Thương binh xã hội và Đảng ủy, UBND các

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện Đam Rông trong thời gian qua, đã góp phần tạo sinh kế, giúp bà con nông dân trên địa bàn tăng thu nhập, cải thiện đời sống; từ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.



Mô hình sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên trong phát triển kinh tế.

xã được thụ hưởng tổ chức hỗ trợ tiên, cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, nông cụ cho các hộ thực hiện mô hình. Ưu tiên các gia đình hộ viên, đoàn viên có điều kiện, ý chí, quyết tâm thoát nghèo để hỗ trợ; thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các mô hình, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Qua đó, đến ngày 30/11/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ sinh kế cho 435 hộ nghèo theo tiêu chí

đa chiều được thụ hưởng trên địa bàn huyện.

Cụ thể, tổng kinh phí thực hiện các mô hình là 7,34 tỷ đồng/435 hộ từ nguồn hỗ trợ của Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Qua quá trình triển khai, thực hiện tháng 11/2022 đến tháng 11/2023. Kết quả đã giải ngân đến nay là trên 7,3 tỷ đồng. Đặc biệt, đối với mô hình dụng cụ nuôi tằm, phân bón và giống tằm triển khai năm 2022 và năm 2023, qua triển khai được xác định là mô hình có hiệu quả nhất đến

thời điểm hiện tại. Các hộ được thụ hưởng đã triển khai nuôi tằm và xuất được nhiều lứa kén, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định trong gia đình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông Nguyễn Quốc Hương cho biết thêm, công tác tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đều được đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Từ việc họp xét hộ thụ hưởng đến lựa chọn nội dung đầu tư; đặc biệt có sự kiểm tra, giám sát của Mặt trận và các đoàn thể cùng sự hướng dẫn giúp đỡ thường xuyên của cơ quan chuyên môn và cấp ủy, chính quyền cơ sở. Nhờ đó, việc quản lý sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, bước đầu đã mang lại hiệu quả, tạo niềm tin trong Nhân dân cũng như đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền, vận động công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường, đẩy mạnh. Thông qua đó, nhận thức của cán bộ, Nhân dân được nâng lên, việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến với các hộ dân hưởng lợi được các đơn vị triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu thiết thực của các hộ dân; góp phần giúp

các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện về vốn, tư liệu sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều hộ biết vận dụng sự hỗ trợ từ các chính sách nên quyết tâm, nỗ lực, cố gắng vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua rà soát đến nay 145 hộ/268 hộ thụ hưởng mô hình hỗ trợ sinh kế năm 2022 đã thoát nghèo; cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện giảm 11,72%, tương đương giảm 7,58% (trong đó hộ nghèo chiếm 4,31%, hộ cận nghèo chiếm 7,41%).

"Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát chính xác nguyên nhân hộ nghèo, cận nghèo, trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, đúng đối tượng. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường mô các lớp hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nghèo, tiếp tục nghiên cứu các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai mô hình trên địa bàn huyện...", ông Nguyễn Quốc Hương nói.

HƯƠNG LY

Trường Tiểu học An Hiệp - điểm sáng của ngành Giáo dục

Trường Tiểu học An Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng đang là một trong những điểm sáng trong hệ thống giáo dục của huyện Đức Trọng nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong những năm gần đây, nhà trường đã và đang khẳng định vị thế là một ngôi trường chuẩn mực, năng động, hướng tới sự phát triển toàn diện của học sinh.

Trường Tiểu học An Hiệp, tiền thân là Trường Phổ thông cơ sở An Hiệp, được tách ra và thành lập từ năm 1993 theo quyết định của UBND huyện Đức Trọng. Đến năm 2021, Trường Tiểu học Gân Reo được sáp nhập vào Trường Tiểu học An Hiệp, với quy mô 3 cơ sở giáo dục, gồm 1 điểm trường chính và 2 điểm trường phụ.

Theo cô Phạm Thị Luận - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hiệp, trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của trường luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt khó, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động giáo dục do trường tổ chức, với sứ mệnh: Là một ngôi trường chuẩn mực, năng động, hướng tới một môi trường giáo dục thực chất, toàn diện, hiện đại, phát triển hài hòa giữa trí tuệ, thể chất và tâm hồn; nhằm trang bị, hỗ trợ cho học sinh làm chủ được kiến thức, kỹ năng tư duy, tự tin hòa nhập với cuộc sống hiện đại.

Hàng năm, nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung kế hoạch dạy học; tập trung chỉ đạo toàn trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 4. Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2023-2024, nhà trường cũng tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh, vận dụng dạy học theo mô hình mới khối 5. Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục, từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Việc thực hiện dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" ở môn Tự nhiên - Xã hội khối lớp 3 - môn Khoa học khối lớp 4, 5 và dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch nhà trường triển khai và thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.



Lãnh đạo huyện Đức Trọng và Phòng Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Trong những năm học qua, chất lượng giảng dạy và học tập hằng năm đều tiến bộ vượt bậc kết quả, năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng tham gia các hội thi, cuộc thi trong đội ngũ giáo viên và học sinh đều được các cấp đánh giá cao. Học sinh đạt nhiều thành tích ở hội thi, cuộc thi các cấp. Theo đó, trong năm học vừa qua, kết quả lên lớp đạt 99,6%; kết quả hoàn thành chương trình đạt 100%; duy trì sĩ số đạt 100%; giáo viên giỏi các cấp 5 người...

Trong các tiết học cũng như các hoạt động khác học sinh luôn được tạo cơ hội phát triển năng lực - phẩm chất: Các em biết thực hiện được việc tự phục vụ cho sinh hoạt của bản thân như vệ sinh thân thể,

ăn, mặc; chuẩn bị đồ dùng học tập ở lớp, ở nhà; biết làm việc cá nhân, làm việc theo sự phân công của nhóm, lớp. Mạnh dạn trong giao tiếp luôn tự tin trình bày rõ ràng nội dung cần trao đổi, luôn quan tâm giúp đỡ bạn trong nhóm, lớp để hoàn thành nhiệm vụ học tập...

Không những thế, học sinh luôn được kích thích sự sáng tạo học hỏi nghiên cứu, các em luôn tự tìm tòi, nghiên cứu phát huy khả năng của mình, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức trong sách vở để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, được học tập trong môi trường lớp học thân thiện: Lớp học vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước uống cho học sinh, có nhà vệ sinh riêng cho học sinh. Phòng học đủ bàn ghế, đủ ánh sáng,

đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ, trang trí hợp lý; lớp học được trang trí đẹp mắt có cây xanh trong mọi không gian lớp học.

Trong các năm học, nhà trường cũng tổ chức nhiều sân chơi, nhiều cuộc thi bổ ích để học sinh tham gia tạo không khí học tập sôi nổi, đồng thời rèn luyện tri thức, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh như Cuộc thi: Trạng nguyên tiếng Việt; Tin học trẻ, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Kê chuyện theo sách cấp huyện; Hội khỏe Phù Đổng; thi bơi, Tin học trẻ, giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số...

Với những kết quả đạt được, trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2022. Và, hiện, đang rà soát và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn mức độ 2 vào tháng 12 năm 2024. Cùng đó, trong những năm qua, tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt Tập thể lao động Xuất sắc, được UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen; năm học 2022-2023, trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Năm học 2023-2024, nhà trường được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NHẬT MINH

HƯỞNG ỨNG NGÀY TIM MẠCH THẾ GIỚI 29/9

Triển khai hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh về chuyên khoa tim mạch

Đề án Bệnh viện vệ tinh về chuyên khoa tim mạch giai đoạn 2013-2020 của BVĐK Lâm Đồng đã được Bộ Y tế phê duyệt từ năm 2013. Theo đó, BVĐK Lâm Đồng xây dựng Đề án bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP Hồ Chí Minh về chuyên khoa tim mạch giai đoạn 2013-2016, danh mục gói kỹ thuật tiếp nhận chuyển giao gồm Hồi sức tim mạch và can thiệp tim mạch. UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Dự án Bệnh viện vệ tinh tại BVĐK Lâm Đồng từ tháng 8/2013.

Từ năm 2013, BVĐK tỉnh Lâm Đồng đã thúc đẩy hoạt động bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP Hồ Chí Minh với 3 giai đoạn: Đầu tư trang thiết bị - Đào tạo con người - Chuyển giao kỹ thuật. Cùng với đó, BVĐK Lâm Đồng đã thiết lập hệ thống trực tuyến trong hội chẩn từ xa, tham vấn chuyên môn, chuyên giao kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật cao ngay tại chỗ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến tỉnh. Sau 2 năm đầu tư xây dựng (cuối năm 2013), Đơn vị Tim mạch can thiệp của BVĐK Lâm Đồng làm vệ tinh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP Hồ Chí Minh đã được hoàn thiện và tổ chức lễ khánh thành ngày 14/9, đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sở Y tế Lâm Đồng đã phê duyệt

Qua hơn 10 năm thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh về chuyên khoa tim mạch và Đề án 1816 của Bộ Y tế về tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên trong lĩnh vực tim mạch, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, các bác sỹ BVĐK Lâm Đồng đã làm chủ kỹ thuật thực hiện tốt ngay tại bệnh viện. Trong đó, BVĐK Lâm Đồng là đơn vị đầu tiên trong khu vực Tây Nguyên triển khai các kỹ thuật về điều trị loạn nhịp tại bệnh viện tỉnh giúp bệnh nhân đỡ tốn kém thời gian, chi phí khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên.



Thực hiện kỹ thuật Khảo sát và triệt đốt rối loạn nhịp bằng năng lượng tần số radio tại BVĐK Lâm Đồng.

kiện toàn bộ máy tổ chức BVĐK Lâm Đồng, trong đó có thành lập Đơn vị Tim mạch can thiệp. BVĐK Lâm Đồng đã ra quyết định phân công nhiệm vụ Đơn vị Tim mạch can thiệp với tổng số 12 cán bộ y tế gồm: 4 bác sỹ, 6 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh.

Về trang thiết bị, cơ sở vật chất: BVĐK Lâm Đồng đã được UBND

tỉnh cấp kinh phí mua sắm hệ thống chụp mạch máu số hóa nền (DSA), lắp đặt chi an toàn bức xạ phòng chụp và các thiết bị phụ trợ như: Máy sốc tim có tạo nhịp ngoài, monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu loại cầm tay, máy hút âm 16 lít, máy điện tim có phần mềm phân tích kết quả điện tim 3 tầng, bơm tiêm điện

tự động. Bên cạnh đó, bệnh viện đã đầu tư mua sắm hệ thống thăm dò đốt điện sinh lý, đề xuất mua sắm hệ thống siêu âm nội mạch.

Đơn vị Tim mạch can thiệp được xây dựng mới gồm các hạng mục: Phòng hành chính, phòng lưu bệnh, phòng chụp và can thiệp đảm bảo an toàn bức xạ đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép và các phòng phụ trợ khác.

Thực hiện việc tiếp nhận đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên, BVĐK Lâm Đồng đã cử đi đào tạo từ 1 tháng đến 2 năm cho 19 lượt bác sỹ, điều dưỡng, kỹ sư, kỹ thuật viên gây mê được đào tạo nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Tim TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh về các nội dung như: Hồi sức cấp cứu các bệnh lý nội khoa tim mạch; can thiệp tim mạch; quản lý trang thiết bị y tế; kỹ thuật chụp DSA; quản lý trang thiết bị đơn vị tim mạch can thiệp; DSA chẩn đoán; gây mê hồi

sức và kỹ thuật can thiệp tim mạch; điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần; tim mạch can thiệp.

Từ năm 2013 đến năm 2024, BVĐK Lâm Đồng đã phối hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc bệnh lý tim mạch cho Nhân dân trong tỉnh. Kết quả đã khám cho 1.137 bệnh nhân, chỉ định phẫu thuật 129 trường hợp, chỉ định chụp 61 ca.

Hoạt động điều trị, triển khai kỹ thuật được chuyển giao từ Đề án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim mạch, BVĐK Lâm Đồng được Bộ Y tế phê duyệt bổ sung 28 danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên khoa tim mạch. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, BVĐK Lâm Đồng đã triển khai thêm được 2 kỹ thuật với kết quả thực hiện cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn nhịp chậm cho 4 bệnh nhân, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cho 5 bệnh nhân.

Đơn vị Tim mạch can thiệp của BVĐK Lâm Đồng đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật với Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP Hồ Chí Minh về chuyên khoa tim mạch, hoạt động điều trị bệnh lý mạch vành của bệnh viện tăng dần qua các năm. Kết quả từ năm 2015 đến tháng 8/2024, thực hiện kỹ thuật chụp mạch vành 3.961 ca, can thiệp mạch vành 2.533 ca, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn và đặt máy tạo nhịp tạm thời 126 ca. **DIỆU HIỆN**

Cùng hành động vì sức khỏe trái tim

Trong nhịp sống hiện đại, khi công việc và cuộc sống gia đình cuốn lấy mỗi người, việc chăm sóc sức khỏe bản thân đôi khi bị lãng quên. Nhưng liệu chúng ta có thể bỏ qua tiếng gọi của trái tim mình? Để nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngày 29/9 hàng năm, toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm Ngày Tim mạch thế giới.

Ngày Tim mạch thế giới không chỉ đơn thuần là một ngày kỷ niệm mà còn là một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ. Mỗi năm, thông điệp của ngày này lại nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch như tăng huyết áp, cholesterol cao, béo phì, hút thuốc lá, ít vận động và chế độ ăn uống không lành mạnh. Ngày Tim mạch thế giới là cơ hội để chúng ta cùng nhau kiểm tra lại sức khỏe tim mạch của mình và đặt ra những mục tiêu cụ thể để cải thiện lối sống. Việc bạn từ bỏ một điếu thuốc lá, hay giảm lượng muối trong bữa ăn hàng ngày, đều là những bước đi nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống.

Hiện nay, bệnh tim mạch đang có chiều hướng tăng ở người trẻ tuổi, xuất hiện nhiều ở những người 30 đến 40 tuổi. Bệnh tim mạch do nhiều nguyên nhân gây ra, đặc biệt là liên quan đến các thói quen sinh hoạt hàng ngày như hút thuốc lá: Chất Nicotine và Carbon monoxide có trong thuốc lá chính là nguyên nhân gây co thắt các mạch máu, xơ vữa động mạch. Chế độ ăn uống nhiều muối, chất béo và

cholesterol. Ít vận động, hoạt động thể dục, thể thao. Thừa cân, béo phì. Căng thẳng kéo dài có thể làm hỏng các động mạch và làm trầm trọng thêm các yếu tố nguy cơ khác của bệnh tim. Tăng cholesterol máu gây hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Tăng huyết áp có thể dẫn đến xơ cứng và dày thành các động mạch, thu hẹp các mạch máu. Đái tháo đường: Bệnh tim là một biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường. Tuổi tác cao tăng nguy cơ hẹp động mạch, suy yếu hoặc phì đại động mạch. Yếu tố gia đình (trong gia đình đã có người mắc bệnh tim).

Những triệu chứng nhận biết sớm nhất: Các bệnh về tim mạch cũng giống như phần lớn các bệnh lý khác, chúng đều có những triệu chứng xuất hiện từ sớm báo hiệu về bệnh nhưng chúng ta thường xem nhẹ và bỏ qua hoặc chưa chú ý nhiều đến vấn đề về sức khỏe của mình. Một số triệu chứng nhận biết bệnh về tim mạch như: Cảm giác bị đau tức ngực là triệu chứng thường gặp của bệnh tim. Tuy nhiên, nó cũng xuất hiện ở các bệnh lý khác như hô hấp, thần kinh. Khó thở xuất hiện từ từ và dần tăng lên khi người bệnh gắng sức, đặc biệt khi nằm xuống. Cơ thể bị



Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho người dân tại BVĐK Lâm Đồng. Ảnh: Diệu Hiền

tích nước, căng phồng: triệu chứng phù do bệnh tim mạch thường là phù tím, phù mềm, dấu hiệu bắt đầu từ hai bàn chân. Thường xuyên mệt mỏi, kiệt sức: đây là dấu hiệu thiếu máu đến tim, não và phổi, nó sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi, kiệt sức khi thực hiện các hoạt động thường ngày. Ho dai dẳng, khó khè: máu bị ứ lại do tim bơm máu không đủ để cung cấp cho cơ thể. Dịch ứ ở phổi lâu ngày gây tình trạng ho mạn tính, thở khó khè. Chán ăn, buồn nôn: người bệnh sẽ cảm thấy chán ăn buồn nôn do sự tích tụ của dịch trong gan, hệ thống tiêu hóa. Đi tiểu đêm: do sự chuyển dịch lượng nước tích tụ trong cơ thể gây phù ở nhiều bộ phận đến thận thông qua các mạch máu làm cho người bệnh suy tim sẽ đi tiểu thường xuyên vào ban đêm. Nhịp tim nhanh,

mạch không đều: tốc độ đập của tim sẽ nhanh hơn, xuất hiện tình trạng đánh trống ngực hoặc đập dồn dập. Chóng mặt, ngất xỉu: là triệu chứng thường xuất hiện khi bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, máu đến não bị gián đoạn.

Những bệnh tim thường gặp: Bệnh mạch vành; tai biến mạch máu não (đột quỵ); bệnh động mạch ngoại biên (PAD); bệnh van tim hậu thấp; bệnh tim bẩm sinh; phình động mạch chủ bóc tách (động mạch chủ ngực); bệnh cơ tim.

Ngày Tim mạch thế giới là cơ hội để chúng ta cùng nhau kiểm tra lại sức khỏe tim mạch của mình, và đặt ra những mục tiêu cụ thể để cải thiện lối sống. Việc bạn từ bỏ một điếu thuốc lá, hay giảm lượng muối trong bữa ăn hàng ngày, đều là những bước đi nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống.

Những hành động cụ thể hãy bắt đầu từ những việc đơn giản: Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đừng chờ đến khi có triệu chứng mới đi khám. Việc kiểm tra huyết áp, mức mỡ máu cholesterol và đường huyết định kỳ sẽ giúp bạn phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh: Hãy nhớ rằng những gì bạn ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Hạn chế muối, đường, chất béo bão hòa và tăng cường ăn rau, quả, ngũ cốc nguyên hạt, cùng các loại hạt là cách tốt nhất để bảo vệ trái tim. Tăng cường vận động: Đứng ngoài một chỗ quá lâu. Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập thể dục, có thể là đi bộ, chạy bộ, bơi lội, hay bất kỳ hoạt động thể chất nào bạn yêu thích. Bỏ thuốc lá: Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất bạn có thể làm cho sức khỏe tim mạch của mình. Hút thuốc không chỉ gây hại cho tim mà còn cho cả phổi và toàn bộ cơ thể. Giảm căng thẳng: Cuộc sống hiện đại dễ dàng khiến chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Hãy tìm cách thư giãn, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tham gia các hoạt động như thiền, yoga để giữ cho tinh thần luôn thoải mái.

Ngày Tim mạch thế giới là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của sức khỏe tim mạch. Bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa, mỗi người trong chúng ta có thể góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, bảo vệ bản thân và gia đình, hãy khỏe mạnh bắt đầu từ trái tim. **T.VINH - T.TUYỀN**

Lâm Đồng hỗ trợ nước bạn Lào phát triển nông nghiệp

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2024, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục tăng cường hỗ trợ hai tỉnh Champasak và Bolykhamxay của nước bạn Lào. Theo đó, Lâm Đồng đào tạo nhân lực làm giảng viên cho cán bộ nông nghiệp Lào,

nâng cao tính chủ động trong chuyên giao khoa học công nghệ. Đồng thời, Lâm Đồng sẽ hỗ trợ hai tỉnh các loại cây giống, hạt giống phù hợp, tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân hai tỉnh Champasak và Bolykhamxay với phương pháp "hội thảo đầu bờ, cầm tay chỉ việc".

Ngoài ra, Lâm Đồng tiếp tục cử cán bộ nông nghiệp trực tiếp theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật ngay tại nước bạn nhằm đảm bảo kết quả canh tác tốt nhất, giúp nông dân Champasak và Bolykhamxay tiếp cận được các kỹ thuật canh tác hiện đại.

D.Q

Chuỗi liên kết nghiên cứu, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ dược liệu

Theo chiến lược quốc gia phát triển ngành dược đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, toàn tỉnh Lâm Đồng hình thành 1 chuỗi liên kết nghiên cứu, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu tuân thủ tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GACP-WHO).

Qua đó thu hút đầu tư nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng nhà máy chế biến dược liệu thành nguyên liệu cho sản xuất thuốc.

Đồng thời khai thác các vùng có lợi thế phát triển cây dược liệu; tiếp cận kỹ thuật mới ứng dụng vào sản

xuất; hình thành vùng trồng dược liệu tập trung.

Ngoài ra ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo tồn, chọn tạo giống mới từ nguồn gen đặc hữu, quý, có giá trị kinh tế cao; kế thừa các bài thuốc kinh nghiệm trong cộng đồng.

MẠC KHẢI

Có 7 dự án chế biến nông sản, dược liệu đang hoạt động

Theo Sở Công thương, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm những năm qua có sự tăng trưởng tốt. Giai đoạn 2021-2024, địa phương thu hút 10 dự án chế biến nông sản, dược liệu (trong đó 1 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 410 tỷ đồng và 17,8 triệu USD. Trong đó có 7 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

Theo đó, trong chế biến sâu nông sản đã và đang được doanh nghiệp quan tâm đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, mở rộng quy mô công suất, phát triển đa dạng các sản phẩm; trong đó, tập trung phát triển các sản phẩm dược liệu, sản phẩm chế biến từ củ, quả, hạt như khoai lang, bơ, chanh dây, mắc ca, cà phê chế biến...

Chủ trương của tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp thân thiện với môi trường; công nghiệp chế biến sâu; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp.

C.PHONG

Lạc Dương...

TIẾP TRANG 2

... có hình thức phù hợp, thiết thực để lấy ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ nguyên lãnh đạo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia; ý kiến tham gia, góp ý, hiến kế của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, trước khi bước vào thực hiện quy trình công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải có trách nhiệm chỉ đạo cơ bản hoàn thành việc rà soát, đánh giá, kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác nhân sự cấp ủy phải tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc chuẩn bị nhân sự cần kết hợp hài hòa giữa nguồn nhân sự tại chỗ với việc điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi khác đến. Cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND ở các cấp; tiếp tục thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã đối với xã Đưng K' nơ. Thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp huyện, cấp xã không là người địa phương...

Đảng bộ huyện Lạc Dương hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 10

đảng bộ cơ sở, 23 chi bộ; có 83 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở (1 chi bộ trong doanh nghiệp không có vốn nhà nước); với tổng số 1.442 đảng viên. Thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp: Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 1/2025 và hoàn thành trong tháng 2/2025; đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2025 và hoàn thành trước 15/6/2025; đại hội Đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 20/7/2025. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Đa Nhim và Chi bộ Mặt trận - các đoàn thể để chỉ đạo đại hội điểm trong tháng 3/2025; chọn Đảng bộ thị trấn Lạc Dương để thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.

Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết thêm, ngay sau hội nghị quán triệt Kế hoạch số 172-KH/HU, ngày 20/9/2024 của Huyện ủy Lạc Dương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, Kế hoạch số 135-KH/TU và Kế hoạch số 172-KH/HU trong cán bộ,

đảng viên hoàn thành trước ngày 15/10/2024. Đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp đạt kết quả tốt. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập và triển khai hoạt động các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII; tích cực chỉ đạo, triển khai xây dựng đề cương Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Đồng thời, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, đơn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các tổ chức Đảng có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh, đảm bảo đại hội được tổ chức theo đúng tiến độ đề ra và thành công ngay từ cấp cơ sở.

TUẤN HUONG

Thông báo di dời mộ phần

Thực hiện dự án Nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch Hồ Than Thở theo Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 và Văn bản số 6203/UBND-NC ngày 04/09/2024 của UBND thành phố Đà Lạt; Công ty TNHH Thủy Dương tiến hành công tác di dời các mộ phần trong khuôn viên dự án từ ngày 07/10/2024 đến ngày 07/11/2024.

Công ty TNHH Thủy Dương xin thông báo đến các gia đình, cá nhân có các phần mộ an táng trong khu vực dự án vui lòng liên hệ Công ty để tiến hành các thủ tục di dời theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Trọng Anh - 0983131318.

THÔNG BÁO

Thành lập và hoạt động Quỹ Nhân Ái Anfarm Đà Lạt

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Nhân Ái Anfarm Đà Lạt.

Quỹ Nhân Ái AnFarm Đà Lạt xin thông báo tên gọi và trụ sở như sau:

- Tên gọi: QUỸ NHÂN ÁI ANFARM ĐÀ LẠT
- Tên tiếng việt: Quỹ nhân ái AnFarm Đà Lạt.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: AnFarm Dalat Social Fund.
- Trụ sở: Số 01, thôn Phú Tân, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 02633.646.186 - Số Fax: 02633.645.039

Email: anfarmdalatsocialfund@gmail.com

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: Bà Trịnh Thị An, sinh ngày 06/02/1976; Quốc tịch: Việt Nam; Số CCCD: 068176004233, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; địa chỉ thường trú: 350 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Quỹ nhân ái AnFarm Đà Lạt xin thông báo thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 22/08/2024 theo Điều lệ Quỹ đã công bố.

THÔNG BÁO

hoạt động của văn phòng công chứng

(Cấp lần đầu ngày 2 tháng 8 năm 2023;

Cấp lại lần thứ nhất, ngày 4 tháng 8 năm 2023;

Cấp lại lần thứ hai, ngày 7 tháng 5 năm 2024)

- Tên Văn phòng công chứng: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VƯƠNG ĐÌNH HỢP
- Địa chỉ trụ sở: Số 609, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0974 869 879 - Email: vpccvuongdinhhop@gmail.com

3. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 1350/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

4. Trưởng Văn phòng công chứng

Họ và tên: Vương Đình Hợp

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1956

Số Thẻ căn cước công dân: 040056021232

Ngày, tháng, năm cấp: 05/9/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi thường trú: TDP Nghĩa Thị, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nơi ở hiện tại: Thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0941 628 729

THÔNG BÁO

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CÔNG TY TNHH ĐA PHÚ

Mã số thuế: 5800594143

Địa chỉ: 40 Vạn Thành, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Do sơ suất trong việc quản lý hồ sơ, Công ty đã thất lạc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BĐ 356508 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 14/1/2011; diện tích 353.000 m².

Vậy Công ty xin thông báo, để hoàn tất thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu ai nhận được xin liên hệ số điện thoại: 098 6644866 (Cường).

Công ty xin cảm ơn và hậu tạ!

THÔNG BÁO

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DI LINH

Mã số thuế: 5801312225

Địa chỉ: Thôn 3, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 21 tháng 8 năm 2024, trên đường Trần Phú, Phường 3, TP. Đà Lạt tôi có làm mất giấy tờ sau:

01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DD 992919 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 16 tháng 02 năm 2022; diện tích 175.365,3 m².

Ai nhặt được xin liên hệ số điện thoại: 0939919887 (Ngân)

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!